

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Họ và tên: Ly Thị Mỹ

Sinh ngày: 13/07/1994

Quê quán: Bản huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Thường trú: Bản huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Chức vụ hiện nay: Giáo viên

Ứng cử: Đại biểu HĐND Tỉnh. Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tên tôi là Ly Thị Mỹ sinh ngày 13/7/1994, đang sinh sống cùng với gia đình tại bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Bản thân tôi đang là giáo viên mầm non tại Trường mầm non Bình Minh – Mường Hung, Sông Mã, Sơn La, với trách nhiệm của ứng cử viên đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri.

Tôi xin trình bày dự kiến chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:

Trước tiên tôi thông qua vài nét tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương trong những năm qua như sau: Cụ thể, lĩnh vực kinh tế của huyện Sông Mã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Sông Mã đã hoàn thành chuyển đổi hơn 6.000 ha cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao; đưa tổng diện tích trồng cây ăn quả, cây dược liệu toàn huyện lên hơn 9.400 ha, bằng 194,5% chỉ tiêu đạt ra; tạo được vùng chuyên canh cây nhãn với diện tích lớn, chất lượng cao và được cấp chứng nhận bảo hộ. Thành lập 31 HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo được 31 chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đàn gia súc ước đạt trên 168,4 nghìn con; tổng đàn gia cầm trên 1,1 triệu con. Duy trì, phát triển 421 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 4,3 nghìn tấn/năm.

Tình hình biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chính trị trên địa bàn huyện Sông Mã nói chung và xã Mường Hung nói riêng trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

- Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

- Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ phù hợp cho con em là người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

- Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để thực hiện đúng, sát và phù hợp với tình hình địa phương. Trong thời gian tới bản thân sẽ cùng chung tay với các cấp, ngành, chính quyền địa phương phấn đấu đưa các trường học trên địa bàn toàn huyện đạt chuẩn Quốc gia.

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn huyện và xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất để tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Được giới thiệu tham ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Nếu được cử tri tín

HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức.

Do đó cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

NGƯỜI VIẾT



Ly Thị Mỹ